

เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทถือหุ้นผ่านทางบริษัท โมโน โปรटकซ์ จำกัด ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซื้อมูลงและเลนส์พร้อมอุปกรณ์จาก บริษัท พินเวสต์ จำกัด (“PINVEST”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

MBC จะซื้อมูลงและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อรองรับแผนการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ในอนาคตจาก PINVEST รวมมูลค่าไม่เกิน 18,800,041 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนสี่สิบเอ็ดบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมูลค่าดังกล่าว MBC พิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและราคาของกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์กับราคาตลาดภายนอกแล้ว ปรากฏว่ากล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ของ PINVEST เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และทันสมัย รวมทั้งราคาขายเทียบเคียงได้กับราคาตลาดซึ่งเป็นตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การเข้าทำรายการดังกล่าวของ MBC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยคำนวณขนาดรายการได้ดังนี้

1) รายการที่ MBC ซื้อมูลงและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ การซื้อมูลงและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ของ MBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จาก PINVEST ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันกับบริษัทฯ คือนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 57.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน PINVEST ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PINVEST และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์ ซึ่งถือหุ้นใน PINVEST ในสัดส่วนร้อยละ

0.000001 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ และ PINVEST มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว มีขนาดมูลค่าดังนี้

1) รายการที่ MBC ซื้อมือถือและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ซึ่งขนาดของรายการรวมมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการและบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และรายละเอียดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำสัญญาซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์กับบริษัท ฟินเวสเมนต์ จำกัด (“PINVEST”) ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โภธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีนายบรรณสิทธิ์ รัชชวงษ์ เป็นกรรมการร่วมกัน ถือหุ้นใน PINVEST ในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 (“รายการที่ MBC ซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์”)

รายการที่ MBC ซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อรองรับแผนการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ในอนาคต เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ ขอเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

20 พฤศจิกายน 2566

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ คือ MBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุ้นผ่านบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 100)

ผู้ขาย คือ PINVEST ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิชญ์ โภธารามิก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีนายบรรณสิทธิ์ รัชชวงษ์ เป็นกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นใน PINVEST ในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดของการซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

MBC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อรองรับแผนการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ในอนาคต จาก PINVEST ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายพิชญ์ โภธารามิก และนายบรรณสิทธิ์ รัชชวงษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ รวมไม่เกิน 18,800,041 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4) ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ

MBC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อถั่วงอกและเลนส์พร้อมอุปกรณ์จาก PINVEST โดยกำหนดราคาซื้อ รวมไม่เกิน 18,800,041 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ราคาซื้อถั่วงอกและเลนส์พร้อมอุปกรณ์อ้างอิงมาจากราคาตลาดโดยได้คำนึงถึงสภาพสินทรัพย์ และอายุการใช้งานแล้ว เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวของ MBC เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยคำนวณขนาดรายการได้ดังนี้

- 1) รายการที่ MBC ซื้อถั่วงอกและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวของ MBC เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว มีขนาดรายการดังนี้

- 1) รายการที่ MBC ซื้อถั่วงอกและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางมีมูลค่ารายการรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

(5) การคำนวณขนาดรายการ

รายการ	มูลค่า (บาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1,058,750,127

รายการ	มูลค่า (บาท)
มูลค่าการซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ของ MBC	18,800,041 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาดของรายการที่ MCB ซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ในอนาคต ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	1.78% ของ NTA
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน 6 เดือนย้อนหลัง	ไม่มี
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4,679,731,701
มูลค่าการซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ของ MBC	18,800,041 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	N/A
ขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A
ขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน $\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}} = \frac{18,800,041 \times 100}{4,679,731,701}$	0.40
ขนาดของรายการตามเกณฑ์หุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	N/A

(6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย

(7) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

MBC และ PINVEST มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566)

- ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,004,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ถือหุ้นใน PINVEST จำนวน 999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ เป็นกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นใน PINVEST ร้อยละ 0.000001 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. MBC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

MBC จะชำระเงินค่าซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ PINVEST เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 18,800,041 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในฐานะผู้ซื้อ

ทั้งนี้ PINVEST จะได้รับผลประโยชน์จากการขายกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่าไม่เกิน 18,800,041 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในฐานะผู้จำหน่าย

(8) เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการ

สืบเนื่องจาก MBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ โดย MBC พิจารณาทำรายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจากเดิมที่ได้เข้าใช้จาก PINVEST เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการเช่าใช้ โดยนับตั้งแต่ปี 2567 MBC มีแผนผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์จำนวนไม่น้อยกว่า 12 เรื่องต่อปี ตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิตเองเพื่อสามารถใช้คอนเทนต์ในระยะยาว เพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ให้บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MONOMAX ให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ มูลค่ารายการซื้อพิจารณาอ้างอิงจากราคาตลาดโดยได้คำนึงถึงสภาพสินทรัพย์ และอายุการใช้งานแล้ว จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ซึ่ง MBC ได้มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ รุ่น และราคาของกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์กับราคาตลาดภายนอกแล้ว ปรากฏว่า PINVEST มีกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และทันสมัย รวมทั้งราคาขายเทียบเคียงได้กับราคาตลาดซึ่งเป็นตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปทุกประการ

บริษัทฯ จึงมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติซื้อกล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์จาก PINVEST

(9) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก MBC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้กล้องและเลนส์พร้อมอุปกรณ์มาใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยได้พิจารณาทั้งในด้านเงื่อนไขการทำรายการ ความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-